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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 / 2568  
ครั้งที่ 3 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2568 
ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเจริญ ผาอินดี ประธานสภา เจริญ ผาอินดี  
2 นายสมัย อุดม ส.อบต. ม.4 นายสมัย อุดม  
3 นางวิลัย  เชื้อแก้ว ส.อบต. ม.14 วิลัย  เชื้อแก้ว  
4 นายดวงเดือน  อัตรสาร ส.อบต. ม.5 ดวงเดือน อัตรสาร  
5 นายมีชัย โยชน์เยื้อน ส.อบต. ม.3 มีชัย โยชน์เยื้อน  
6 นายประวิณ หล้าคำพา ส.อบต. ม.2 ประวิณ หล้าคำพา  
7 นายคาน เคนพุทธา ส.อบต. ม.6 คาน เคนพุทธา  
8 นายถาวร ไต่ตาม ส.อบต. ม.18 ถาวร ไต่ตาม  
9 นายทวี แสนอุบล ส.อบต. ม.10 ทวี แสนอุบล  
10 นายวิจิตร ทาปลัด ส.อบต. ม.1 วิจิตร ทาปลัด  
11 นายโชคชัย  พงษ์ประสาร ส.อบต. ม.12 โชคชัย  พงษ์ประสาร  
12 นายทวี หอมสมบัติ ส.อบต. ม.20 ทวี หอมสมบัติ  
13 นายเดี่ยว  จันทะเลือง ส.อบต. ม.21 เดี่ยว  จันทะเลือง  
14 นายสุทธิ ดาสิน ส.อบต. ม.17 สุทธิ ดาสิน  
15 นายสอ  ก่ำสี ส.อบต. ม. 22 สอ  ก่ำสี  
16 นายประดิษฐ์ วงค์อินอยู่ ส.อบต. ม.9 ประดิษฐ์ วงค์อินอยู่  
17 นายบัวคำ แสงเชื่อพ่อ ส.อบต. ม.15 บัวคำ แสงเชื่อพ่อ  
18 นางสาววิภาดา ขันธุลา ส.อบต. ม. 13 วิภาดา ขันธุลา  
19 นายสัญญา ชาวทองหลาง ส.อบต. ม. 19 สัญญา ชาวทองหลาง  
20 นายทำนอง ขันธ์โท ส.อบต. ม.7 ทำนอง ขันธ์โท  
21 นางสมพาน สินโพธิ์ ส.อบต. ม.8 สมพาน สินโพธิ์  
22 นางอุบล ทัศม ี ส.อบต. ม.16 อุบล ทัศม ี  

 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
1 นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง นายก อบต.ธาตุ ศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง  
2 นางกวินทรา  ใยพันธ์ รองปลัด อบต.ธาตุ กวินทรา  ใยพันธ์  
3 นายอมรชัย  ชาวศรี รองนายก อบต อมรชัย  ชาวศรี  
4 นายพิมาร  ผิวบาง เลขานายก พิมาร  ผิวบาง  
5 นางคณิถา  กายราช ผอ.กองคลัง นางคณิถา  กายราช  
6 นางนิฤบล รูปเรี่ยม ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางนิฤบล รูปเรี่ยม  
7 นางสาวสุมาตรา ใยพันธ์ ผช.จพง.ธุรการ สุมาตรา ใยพันธ์  
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมัย  อุดม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา 
และผู้ที่เก่ียวข้องเข้าประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมประธานจึงกล่าวเปิดประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1 วันนี้สมาชิกสภา มาประชุมครบทุกท่านครับ 

1.2 เรื่องการส่งรายงานการใช้เงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือประกอบการรายการ
การใช้เงิน เพ่ือที่จะส่งมาขอเงินอุดหนุนคณะกรรมการครั้งต่อไปครับ 
กับเรื่องเอกสารชำรนะภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่ให้สมาชิกฝากเอกสารให้กับทาง ผู้ใหญ่บ้าน 
เพ่ือดำเนินการแจกเอกสารให้ลูกบ้าน ได้ฝากไปหรือยังครับ 
และฝากเรื่องการสำรวจจำนวนสุนักและแมว เพราะช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูร้อน เราจะเริ่มจัดซื้อ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงจะสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในแต่ละหมู่บ้าน และจะขอ
เอกสารผู้สำรวจในแต่ละหมู่บ้าน ให้ส่งสำเนาบัตรประชาชน หมู่บ้านละ 1 ท่านที่จะเป็น
ผู้สำรวจ ให้ส่งเอกสารดับเจ้าพนักงานสาธารณสุข เพ่ือทำการเบิกงบประมาณในการจีดซื้อ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ท่านที่จะสำรวจนั้นส่งเอกสารกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ  ให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  

1/2568 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 

ประธานสภา  มีท่านไหนสงสัยข้อใด เรื่องประชุมครั้งที่ผ่านมาไหมครับ  ไม่มี 
ขอมิติที่ประชุม การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  
1/2568 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 

มติที่ประชุม  มีมตริับรองรายงานการประชุม เป็นเอกฉันท ์
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
ประธานสภา  มีท่านไหนมีกระทู้ถามไหมครับ ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เสนอใหม่  
ประธานสภา 4.1  รับโอนทรัพย์สินจากหน่วงงานอ่ืน 
 มอบให้รองปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียดเเกี่ยวกับการรับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานอ่ืน 

รองปลัด อบต. การโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานอื่น สืบเนื่องมาจาก ฝ่ายพัสดุ ได้ทำเรื่องส่งมอบโอนภารกิจ
ให้กับ อบต.ธาตุ ดิฉันจึงจะนำเสนอให้ทราบ 

 การรับโอนสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558  

  ตามท่ี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้อนุมัติโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยให้ที่ทำการปกครอง
อำเภอวานรนิวาส ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พศ.2558 กิจกรรมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน
โคกสว่าง หมู่ 11 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  งบประมาณท่ีจัดจ้างได้ 
จำนวน 396,000.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2567 มีมติเห็นชอบให้โอนสินทรัพย์ดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วน 
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ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการและใช้
ประโยชน์ ตลอดจนซ่อมบำรุงรักษา ให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดตามหนังสือ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่ มท 0231.11/43  ลงวันที่ 20 มกราคม 
2568 นั้น 

   ข้อเท็จจริง 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้ถ่ายโอนระบบน้ำประปา ตาม

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.
2558 กิจกรรมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ 11 ตำบลธาตุ อำเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร ราคาทุนวันที่ได้มา  396,000.-บาท  ค่าเสื่อมราคาสะสม  148,505.43 
บาท ราคาตามบัญชี  247,494.57 บาท รายละเอียดตามบันทึกการส่งมอบ -รับมอบ (เอกสาร
หมายเลข 1) 

 

   ข้อพิจารณา 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และให้สามารถดำเนินการบริหาร ดูแล บำรุงรักษา 
พร้อมตั้งงบประมาณในการดูแลทรัพย์สิน ให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น และให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  เห็นควรนำเข้าสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ รับโอนระบบน้ำประปา ตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.
2558 กิจกรรมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ 11 โดยให้ผู้รับมอบดำเนินการ
บริหารพัสดุ และบำรุงรักษาให้เกิดประโยชน์ต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้าย 

 ส่วนรายละเอียดที่เหลือให้ท่านประธานสภาได้ชี้แจงเพ่ิมเติมอีกทีคะ ดิฉันขออนุญาติชี้แจง
ข้อมูลเพียงเท่านี้ค่ะ 

ประธานสภา ขอบคุณท่านรองปลัดที่ได้ชี้แจงเรื่องรายละเอียดการรับโอนระบบน้ำประปาบ้านโคกสว่าง ม.11 
ซึ่งได้รับงบประมาณมา แต่ฝ่ายช่างได้ประมาณการและสำรวจให้ สร้างตรงแยกไปบ้านท่าศรี
ไคล ตรงโรงปุ๋ยชีวภาพ ก็ได้ดำเนินการขุดเจาะประปาจะมีหอตั้งใส่ถัง 4 ถัง ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่ง
ต่อมาน้ำไต้ดินหมดไป 6 – 7 ปีได้ขุดเจาะบ่อใหม่อีก ได้เอาเงินสะสมจากการเก็บค่าน้ำประปา 
ลงอีก 50 เมตร ก็จะได้ใช้น้ำยู่แถวโซนประปาประมาณ 10 ครัวเรือน ถ้าใช้น้ำเย่อะก็จะไม่
เพียงพอ ทางเจ้าของงบประมาณ โอนทรัพย์สินให้กับทาง อบต.ของเรา เพ่ือให้รับผิดชอบ
ดำเนินการต่อไปเราก็จะหาทางแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องได้ใช้น้ำต่อไป ก็ได้เสนอสภาให้ได้รับรู้ครับ 
มีท่านไหนจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ 

นายวิจิตร ทาปลัด ส.อบต.หมู่ 1 อยากให้ประธานชี้แจงรายละเอียดแนบท้าย เกี่ยวกับราคาต่างๆของทรัพย์สินครุภัณฑ์ 
ครับ  ผมยังไม่เข้าใจเรื่องค่าเสื่อมราคาสะสมครับ 

รองปลัด อบต. ในรายละเอียดราคาทุนที่ได้มา 396,000 บาท นั้น รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ 
ที่ไปที่มา ค่าเสื่อมราคาสะสมนั้น ถ้าเป็นครุภัณฑ์จะมีค่าเสื่อมราคาตลอดซึ่งจะมีการชำรุด
เสียหาย ราคาตามบัญชี 247,494.57 บาท  ในส่วนค่าเสื่อมราคาก็คือ คิดเผื่อค่าซ่อมแซมค่า
บำรุงรักษา เลนคิดเอามาตีรวมกับราคาครุภัณฑ์ คิดเผื่อไว้ครุภัณฑ์ชำรุด รวมกันจะเป็น 
396,000 บาท ซึ่งเป็นระบบของงานจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ เขาจะคิดไว้เกือบ 30% ของ
ครุภัณฑ์ค่ะ 
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ประธานสถา ขอบคุณรองปลัดที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ งบประมาณเกี่ยวกับราคาก่อสร้าง ค่าเสื่อม
ราคาคือเขาให้เรามาตั้งไว้ไปรวมกับค่าก่อสร้าง มีท่านไหนจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไหม
ครับ ไม่มี 

 ถ้าไม่มี ขอมติเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานอ่ืน 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ 
   ถือว่ามีมติเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานอื่น ผ่านนะครับ 

   4.2 อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2568 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญท่านนายกชี้แจงต่อที่ประชุมสภา อบต.ครับ 
นายก อบต.  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ตั้งรายการ  

จำนวน 2 รายการ คือ 
    1. แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง 

ธารณูปการ รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 - 
บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 เมตร พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. จุดเริ่มต้นจากป่าช้าบ้านธาตุ ถึงนา
ตู้เลียง รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขที่ 4/2568 หน้า 90/111 จำนวน 492,000 บาท (สี่
แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

  2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือ
ดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รายการ ปรับปรุงต่อเติมศาลาพักญาติพร้อมเทพ้ืน คสล. บ้าน
นาอวนน้อย หมู่ที่ 22 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.40 เมตร รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ธาตุ เลขท่ี 26/2568 หน้า 89/111 จำนวน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

  ข้อเท็จจริง  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ได้กำหนดปริมาณงานความยาว
และคำนวณไหล่ทางงานก่อสร้างฯ ผิดพลาด จำนวน 2 โครงการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน ในการนี้จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ 

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 - บ้านธาตุ
ใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร  พ้ืนที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. จุดเริ่มต้นจากป่าช้าบ้านธาตุ ถึงนาตู้ เลียง 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขท่ี 4/2568   จำนวน 492,000 บาท 

              2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างค่าต่อเติม 
หรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ปรับปรุงต่อเติมศาลาพักญาติพร้อมเทพ้ืน คสล.  บ้านนาอวน
น้อย หมู่ที่ 22 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.40 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ 
เลขที่ 26/2568 หน้า 89/111 จำนวน 160,000 บาท 

ประธานสภา  มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
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ประธานสภา อบต. หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณ พ.ศ. 2568  ผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2568  

 
           4.3  โอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภา   เชิญท่านนายกชี้แจงต่อท่ีประชุมสภา อบต.ครับ 
นายก อบต.  1. ด้วย  อบต.ธาตุ ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 20 ว่ามติที่

ประชุมตามคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิบ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 20 ตำบลธาตุ อำเภอ 
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2568 ลงวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีความเห็น
ว่าถนนภายในหมู่บ้านบ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 20 เส้นทางระหว่างข้างบ้านนายสุภาพ  
ธงอาสา ถึงหน้าบ้านนายวีระศักดิ์ ลารังสิทธิ์ ระยะทางประมาณ 400 เมตร ในช่วงฤดูฝนถนน
บางจุดน้ำท่วมขังและเกิดแอ่งน้ำขึ้น เพราะไม่มีรางระบายน้ำ ซึ่งทำให้ชาวบ้านสัญจรไปมาด้วย
ความยากลำบาก บางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น ในที่ประชุมจึงมีมติเสนอของบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ก่อสร้างโครงการใหม่ เพ่ือทดแทนโครงการเดิม คือ โครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปรูปตัวยู ภายในหมู่บ้านบ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 20 เพ่ือแก้ใข
ปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้านต่อไป  

   2.องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามแผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบเงินลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
นาแซง หมู่ที่ 20 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 
เมตร พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.จุดเริ่มต้นจากหน้าบ้านนายไพบูรณ์ วรวงค์ ถึง
ศูนย์เรียนรู้นา นายบุญยืน พรมภักดี รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขท่ี 24/2568  จำนวน 
495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ชาวบ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 20  ไม่ประสงค์จะ
ดำเนินโครงการตามที่ได้รับงบประมาณฯ  

   3. มีความประสงค์โอนประมาณรายจ่ายตามข้อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตาม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบเงินลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 20 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.20 เมตร พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.จุดเริ่มต้นจากหน้าบ้านนายไพบูรณ์ วร
วงค์ ถึงศูนย์เรียนรู้นา นายบุญยืน พรมภักดี รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุ เลขท่ี 24/2568  
จำนวน 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไปตั้งเป็นรายการใหม่  เป็นโครงการ  

แผน งาน อุตส าห กรรม และการ โย ธา  งาน ก่ อ ส ร้ า ง  งบ เงิน ล งทุ น                     
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำสำเร็จรูปรูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 20 จำนวน 2 เส้น รายละเอียด 
ตามสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.4 และตามแบบ อบต.ธาตุ เลขท่ี 24/2568 

เส้นที ่1 จุดเริ่มต้นจากบ้านนายวีระศักดิ์ รารังสิต  ถึงหน้าโรงเรียนบ้านหนองตากวย  
เส้นที ่2 จุดเริ่มต้นจากท่ีดินนายราตรี บุญประเสริฐ  ถึงหน้าบ้านนายภุมภา พรมผัน  
(จุดหน้าบ้านนางเย็นประภา ผลาจันทร์ถึงหน้าบ้านนายสมบูรณ์ มโนสิม 
(สองฝั่งทาง)  จำนวน 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

นายก อบต.  ผมขอชี้แจงรายละเอียดให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ 
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ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  หรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่หรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภา    หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นรายการใหม่  รายการ 
แผน งาน อุตส าห กรรม และการ โย ธา  งาน ก่ อ ส ร้ า ง  งบ เงิน ล งทุ น                     

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำสำเร็จรูปรูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 20 จำนวน 2  
เส้น รายละเอียด ตามสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.4 และตามแบบ อบต.
ธาตุ เลขท่ี 24/2568 

เส้นที่ 1 จุดเริ่มต้นจากบ้านนายวีระศักดิ์ รารังสิต  ถึงหน้าโรงเรียนบ้านหนอง
ตากวย  

เส้นที่ 2 จุดเริ่มต้นจากที่ดินนายราตรี บุญประเสริฐ  ถึงหน้าบ้านนายภุมภา 
พรมผัน (จุดหน้าบ้านนางเย็นประภา ผลาจันทร์ถึงหน้าบ้านนายสมบูรณ์ มโนสิม 
(สองฝั่งทาง)  จำนวน 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้โอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ 

 
   4.4  การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2568 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ  
                                สมัยท่ี    1/2569 ครั้งที่ 1 เรียนเชิญรองปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 
ประธานสภา  เชิญท่านรองปลัด อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
รองปลัด อบต. เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2565 ให้สภา อบต.กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และสมัยประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ซึ่งในการประชุมสมัยก่อนสภาเราได้กำหนดระยะเวลาใน
การประชุม 15 วัน และบังคับให้มีการประชุมสมัยแรกของแต่ละปีคือ เดือนกุมภาพันธ์ เพ่ือ
กำหนดสมัยประชุมสมัยต่อไป และเดือนสิงหาคม เพ่ือจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ดังนั้นจึงขอปรึกษากับสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านในการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 2/2568 สมัยสามัญสมัยที่ 3/2568 และสมัยสามัญสมัยที่ 4/2568 และสมัยที่ 
1/2569 ขอเสนอดังนี้ 

1. กระหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2568 ระหว่างวันที่ 
 1-15 พฤษภาคม 2568 

2. กระหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2568 ระหว่างวันที่ 
 1-15 สิงหาคม 2568 

3. กระหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2568 ระหว่างวันที่ 
 1-15 ตุลาคม 2568 

4. กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2569 ระหวาสงวันที่ 
 2-16 กุมภาพันธ์ 2569 

 ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเห็นของสภา อบต.ว่าเห็นควรกำหนดตามที่เสนอหรือไม่ 
 ที่ต้องกำหนดเดือนสิงหาคม จะบังคัดด้วยข้อบัญญัติประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณที่ต้อง

เสนอทางสภา ช่วงเดือนธันวาคม จะมีการประเมินรายงานผลและแผน ถ้าประชุมสภาไม่ครบ
วาระก็จะเป็นกลไกลตามรี้ สมัยปี 69 สภาสมัยใหม่ต้องได้ประชุมใหม่อยู่แล้ว ภายใน 15 วันที่ 
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รับรอง ให้นายกแถลงนโยบายก็จะเตรียมใหม่ เขาอาจจะไม่เอาตามเรา เพ่ือให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ ดิฉันก็ขอนำเรียนไว้ ซึ่งเราได้ทำตามระเบียบที่กำหนดไว้  ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา ขอขอบคุณรองปลัด อบต.ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสภาครับ  ปี
ถัดไป ค่อยคิดเลือกวันใหม่ ค่อยกำหนดให้สมาชิกมีท่านไหนจะเสนอเพ่ิมเติมหรือเสนอสอบถาม 
เรื่องกำหนดวาระประชุม ไม่มี 

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ ติดตาม 
ประธานสภา  มีท่านไหนจะติดตามไหมครับ ขอเชิญท่านรองนายก นายศิลณุลักษณ์  ปิ่นใจ ครับ 
นายศิลณุลักษณ์  ปิ่นใจ รองนายก อบต. มีเรื่องที่จะปรึกษา เรื่องน้ำประปาช่วงนี้เป็นช่วงโครงการของรัฐบาลจะมี

โครงการตัวหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วน มีแบบฟอรม์ เจ้าหน้าที่ได้กรอกข้อมูล งบประมาณเก่ียวกับ 
โรงน้ำดื่มเป็นเรื่องใหม่ ทาง ผอ.คลัง ได้เข้าร่วมประชุมที่จังหวัด มีหมู่บ้านไหนจะเพ่ิมเติมไหม
ครับ ทาง ผอ.กองคลังจะได้มาชี้แจงรายละเอียดจะมีข้อตกลงในการเสนอสอบถาม เมื่อทำให้
แล้วชาวบ้านจะดูแลเองหรือจะให้ทาง อบต.ดูแล มีหมู่บ้านไหนแล้วจะลงไปก็จะได้ทำเอกสาร
ให้ถูกต้อง เมือทำให้ต้องบริหารจัดการยังไงต่อปัญหาของหลายหมู่บ้าน เมื่อผ่านไปหลายปี
ระบบประปาในหมู่บ้านก็จะมีเสื่อมสภาพแล้วก็จะเป็นปัญหา ว่าใครจะเป็นผู้ดับผิดชอบดูแล
ซ่อมแซม เพราะเรื่องนี้จะต้องเป็นปัญหากัน เรียนเชิญ ผอ.คลังชี้แจงครับ 

ผอ.กองคลัง เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและผู้บริหารทุกท่าน พอดีสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันเข้าร่วมประชุมที่
จังหวัด เกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะให้มีแหล่งน้ำดื่มสะอาด ให้ท้องถิ่นมีน้ำสะอาดในแต่ละ
หมู่บ้าน จะให้เราติดตั้งเครื่องกรองที่ใช้น้ำดื่มบริโภคในแต่ละหมู่บ้าน ขึ้นกับหน่วยงาน อปท.
จัดการยังไงกับทางหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านหรือจะให้ อบต.ดูแลและจัดเก็บเป็นรายได้ของ
หน่วยงาน ตอนนี้กรมต้องการให้ อปท. 60%  ซึ่งตอนนี้เราส่งข้อมูลขอไป 15 แห่งในตพบลของ
เรา ฉะนั้นเป็นการจัดหาน้ำดื่มประชาชน ในการบริหารจัดการนั้นขึ้นอยู่กับหมู่บ้าน หรือให้ 
อปท.รับผิดชอบเอง ซึ่งต่อไปนี้ข้อมูลแต่ละหมู่บ้านว่าจะเอาหรือไม่เอา ทางกรมจะเปิดให้กรอก
ข้อมูลในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 นี่นะคะ  

 กับเรื่องข้อมูลถังขยะจะให้รองปลัดแจ้งรายละเอียดนะคะ 
รองปลัด อบต. ขออนุญาตชี้แจง พอดีงานกองคลังเรื่องบริหารจัดการการเก็บเงินค่าถังขยะ นั้นได้ออกเป็น

ข้อบัญญัติของตำบล ในการบริหารจัดการจัดเก็บค่าถังขยะ จำนวนถังขยะที่ได้ลงพ้ืนที่สำรวจมา
กี่ถัง ที่มีข้อมูล ณ ตอนนี้ 

 หมู่ที่ 1 มีถังขยะ อบต.  167 ถัง  ถังส่วนตัว  3 ถัง  ถังโรงเรียน 25 ถัง 
 หมู่ที่ 2  มีถังขยะ อบต.  95  ถัง  ถังส่วนตัว 4 ถัง 
 หมู่ที่  3,20  มีถังขยะ อบต.  153   ถัง  ถังส่วนตัว  5 ถัง 
 หมู่ที่  4  มีถังขยะ อบต.  76   ถัง  ถังส่วนตัว  2 ถัง 
 หมู่ที่  5  มีถังขยะ อบต.  76   ถัง   
 หมู่ที่  6  มีถังขยะ อบต.  101   ถัง  ถังส่วนตัว 4  ถัง 
 หมู่ที่  7,16  มีถังขยะ อบต.  166   ถัง  ถังส่วนตัว 5  ถัง 
 หมู่ที่  8,22  มีถังขยะ อบต.  160   ถัง  ถังส่วนตัว 1  ถัง 
 หมู่ที่  9,15  มีถังขยะ อบต.  149   ถัง  ถังส่วนตัว 6  ถัง  รพสต.  2 ถัง 
 หมู่ที่  10,19  มีถังขยะ อบต.  180   ถัง  ถังส่วนตัว 7  ถัง ถังโรงเรียน 4 ถัง 
 หมู่ที่  11  มีถังขยะ อบต.  95   ถัง  ถังส่วนตัว 1  ถัง 
 หมู่ที่  12,21  มีถังขยะ อบต.  162   ถัง  ถังส่วนตัว 6  ถัง 
 หมู่ที่  13  มีถังขยะ อบต.  65   ถัง  ถังส่วนตัว  4 ถัง 
 หมู่ที่  67  มีถังขยะ อบต.  3   ถัง  ถังส่วนตัว 3  ถัง 
 หมู่ที่  18  มีถังขยะ อบต.  69   ถัง  ถังส่วนตัว 2  ถัง 
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 อัตราการจัดเก็บ เดือนละ 20 บาท ต่อ 1 ถัง  รวมเก็บ 240 บาทต่อปี จัดเก็บปีละครั้ง 
ผอ.กองคลัง ในส่วนของการเก็บค่าถังขยะ เราจะจัดเก็บปีละ 1 ครั้ง เก็บออกชื่อเป็นบิล ให้จ่ายเป็นรายปี 

จ่ายไม่เกิน 30 ก.ย.68 ตอนนี้เราจะจัดสรรยังไง ให้บริหารกันเองในหมู่บ้านของเราเอา 240 ไป
คูณจำนวนถังในแต่ละหมู่บ้าน ให้ท่านผู้นำไปประชุมกับลูกบ้านซึ่งปีนี้เป็นปีแรก ค่อยมาคุย
รายละเอียดไปก่อน ตอนแรกจะทำเป็นแบบองค์รวม แต่ถ้าในอนาคต ถ้าจะจ่ายเป็นของชื่อ 
ตัวเอง ค่อยมาหารือกันอีดที ฝากท่านสมาชิกไปบูรณาการกับลูกบ้านของท่าน ในส่วนของถัง
ส่วนตัว เราจะเก็บบริการให้ท่านอยู่ อยู่ที่ท่านบูรณาการกับชุมชนของท่าน เราจะได้รายงาน
กรมในการจัดเก็บขยะเท่าไหร่ มีท่านไหนสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมคะ 

นายสมัย  อุดม ส.อบต.หมู่ 4 - เรื่องจำนวนขยะในแต่ละหมู่บ้านนั้นจะไม่เท่ากัน อยากจะเสนอว่าเรายังไม่ถามความ
สมัครใจกับชาวบ้าน อยากให้เจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจด้วยกัน และลงรายละเอียดว่าครัวเรือนไหน
จะรับผิดชอบแต่ละถัง อยากลงไปสอบถามข้อมูลให้ละเอียด ว่าครัวเรือนไหนจะรับผิดชอบแต่
ละถัง อยากให้ลงพ้ืนที่สอบถามข้อมูลให้ละเอียด 
- เรื่องถนนทางการเกษตร หมู่ที่ 4 ที่ยกเลิกไป เจ้าของพ้ืนที่ไม่ยอมเสียสละพ้ืนที่ของตน แต่

กลับอยากได้ถนนแต่ไม่ยอมเสียสละ 
- กับเรื่องน้ำปีนี้เหลือน้อยในแหล่งน้ำ ซึ่งได้ขุดลอกปีที่แล้วถือว่าได้ผลดีอยู่ อยากให้นายก

เพ่ิมความกว้างของแหล่งน้ำอีกได้ไหมครับ อยากให้ท่านพิจารณาครับ 
นายมีชัย  โยชน์เยื้อน ส.อบต.หมู่ 3  เรื่องถังขยะ ตอนนี้ข้อมูลยังไม่ลงลึกชัดเจนครับ บางถังที่ยังชำรุด ถังขยะวางเกลื่อน 

คนที่อยู่ใกล้เคียงก็จำไม่สะดวกรับผิดชอบร่วมกัน อยากให้ เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ร่วมกับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชนลงพื้นที่สำรวจให้ชัดเจน ว่าครัวเรือนไหนรับผิดชอบถัง
ไหน ส่วนเรื่องชำระค่าถัง ก็มีบ้านบางหลังที่อยากเสีย และมีบางหลังที่ไม่อยากเสียค่าถังขยะ 
เลยอยากให้ออกไปสำรวจ ข้อมูลต้องชัดเจนกว่านี้ครับ 

นายสุทธิ  ดาสิน ส.อบต.หมู่ 17 เกี่ยวกับเรื่องถังขยะ ส่วนเรื่องการชำระเงินค่าถังคงไม่น่ามีปัญหา ขยะที่ชำรุด อยาก
ให้แก้ไขซ่อมแซม เก็บถังท่ีชำรุดไปซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานครับ 

นายโชคชัย  พงษ์ประสาร ส.อบต.หมู่ 12 เกี่ยวกับถังขยะ เห็นด้วยในการที่จะจัดเก็บครับ เรื่องปัญหามีอยู่ว่าถังอาจจะไม่
ครบ ส่วนการชำระน่าจะไม่มีปัญหา ในส่วนถังขยะที่ชำรุดอยากให้เอามาซ่อมแซมก่อน มันก็
น่าจะดี ส่วนการจะชำระเงินหรือไม่ชำระเราน่าจะคุยกันได้ 

นายมีชัย  โยชน์เยื้อน ส.อบต.หมู่ 3  ก่อนที่จะเก็บเงินค่าถังขยะ เราต้องเคลียถังท่ีชำรุดก่อนไหมครับ ตัวที่ชำรุดซ่อมใหม่
ค่อยเก็บเงินครับ 

 เรื่องน้ำดื่มของหมู่ 3 ที่มีอยู่แล้วซึ้งได้บริหารจัดการเอง ซึ่งเป็นระบบน้ำแบบหยอดเหรียญ 
รายได้ก็จะตกเดือนละ สี่พัน - ห้าพันบาท การบริหารจัดการ ถ้ามีนโยบายเกี่ยวกับการซ่อมแซม
ดูแลรักษาเวลาที่เครื่องเสียชำรุด การซ่อมแซมแต่ละครั้งนั้น ค่าใช้จบ่ายค่อนข้างสูง ตอนนี้ของ
หมู่ที่ 3 การบริหารจัดการถือว่าดีอยู่ครับ มันจะมีข้อเสียเวลาที่เครื่องชำรุด ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ค่อนข้างสูงครับ 

ผอ.กองคลัง - แจงรายละเอียดในแต่ละหมู่บ้าน ทางเราจะให้เจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจแล้วค่อยมาบริหารนกัน
อีกทีก่อน 30 กันยายน 2568 ค่ะ 
-ในส่วนที่จะขอรับเงินสนับสนุนแหล่งน้ำดื่มสะอาดที่ส่งไปมี 15หมู่บ้านที่ส่งไปก่อน ส่วน
หมู่บ้านไหนอยากจะเพ่ิมเติมก็แจ้งมาได้เลยนะคะ ส่วนเรื่องบริหารจัดการค่อยมาคุยกันอีกที 

นายประวิน หล้าคำภา ส.อบต.หมู่ที่ 2 ขอเพ่ิมเติมของหมู่ที่ 2 เข้าไปด้วยไหมครับ ละน่าจะมีอีกหลายหมู่บ้านที่ที่
อยากเพ่ิมเติมครับ 

รองปลัด อบต. ขอแสดงความคิดเห็นค่ะ ทางเราจะให้ทาง ผอ.กองคลังให้ไปประสานรายละเอียดไปก่อน ค่อย
มาชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
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 ขอเพ่ิมเติมเรื่องการเก็บเงินค่าถังขยะ จะให้ทางเจ้าหน้าที่ลงไปเช็คว่าใครจะรับผิดชอบและคนที่

ทิ้งขยะถังด้วยกัน ต้องไปตกลงกันก่อนในการชำระ ในส่วนถังขยะที่ชำรุดก็จะให้พนักงานของ
เราเก็บเข้ามา เพ่ือทำการซ่อมแซมก่อนนะคะ ต้องได้ลงพ้ืนที่สำรวจไปเก็บข้อมูลแล้วเราจะมี
ทะเบียนข้อมูลถังขยะกับทางกองคลัง 

ประธานสภา ขอขอบคุณทาง ผอ.กองคลังและรองปลัด อบต.ที่ได้ตอบคำถามชี้แจงรายละเอียดกับทางสภา
ครับ ขอบคุณมากครับ  เรียนเชิญ ผอ.กองสวัสดิการสังคมมาแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานวัน
สตรีสากลครับ 

ผอ.กองสวงัสดิการสังคม วันนี้อยากจะมาเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการใหม่ วันสตีสากล ซึ่งเป็นโครงการใหม่ อยาก
ให้ตำบลเรามาสร้างความสามัคคีในชุมชนจะมีพิธีมอบเชิดชูเกียรติ สตรีดีเด่น ซึ่งจะมีหนังสือส่ง
ให้ท่านสมาชิกในแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือประชาสัมพันธ์ ส่งตัวแทนเข้ามาประกวดสตรี 
กรอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น 
๑. สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน 

- เป็นผู้นำสตรีที่มีผลงานด้านการพัฒนาชุมชนเป็นที่ยอมรับ  
- เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของชุมชนหรือหมู่บ้าน 
- เป็นแกนนำ และส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
- เป็นต้นแบบในการดำรงชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- เป็นผู้ส่งเสริมให้สตรีในชุมชนมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

๒. สตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ 
- เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ .ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
- ปฏิบัติหน้าที่การงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนด้วยความโปร่งใส 
- เป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ มีบทบาทและผลงานในการส่งเสริมสถานภาพสตรี  

๓. สตรีดีเด่นด้านจิตอาสา 
- มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า

ผลประโยชน์ของตนเอง  
- มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
- มีวินัยและความรับผิดชอบ เคารพกฎหมายบ้านเมือง 
- ทำงานด้วยความสมัครใจ เป็นแกนนำพ่ีน้องอาสาพัฒนาชุมชน 
- ผลงานเป็นที่ยอมรับในชุมชน  

๔. สตรีดีเด่นด้านความขยัน หมั่นเพียร 
- เป็นผู้ที่ตั้งใจ ตั้งมั่นทำงานเต็มความสามารถ อย่างจริงจังต่อเนื่อง 
- ผู้ที่เป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรคและพยายามแก้ไข

เพ่ือให้งานสำเร็จ 
- รักงานที่ทำตั้งใจทำหน้าที่อย่างจริงจังไม่ทิ้งงาน 
- เป็นแบบอย่างท่ีดีและชุมชนยอมรับ 
- เป็นผู้ปฏิบัติงานสุจริต ไม่ร่วมอบายมุขทุกประเภท 

   และจะมีการประกวดส้มตำลีลา 
   กติกาการแข่งขัน 

- ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง 
- อุปกรณ์ที่ผู้จัดการแข่งขันที่จะจัดเตรียมไว้ให้ได้แก่ โต๊ะวางอุปกรณ์ และเครื่องเสียง (หาก

ประสงค์ประกอบเพลง) 
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- เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งผลิตภัณฑ์ส้มตำให้คณะกรรมการตัดสิน ทีมละ 
1 จาน 

- คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด 
เกณฑ์การตัดสิน 
- ลีลาท่าทางในการตำ/การแสดง/การแต่งกาย 10 คะแนน 
- รสชาติ/การจัดตกแต่งอาหาร 5 คะแนน 
- ความสะอาด/สุขอนามัย 5 คะแนน 
- ความคิดสร้างสรรค์ 5 คะแนน   รวมเป็น 25 คะแนน 
ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าประกวดเข้ามานะคะ และจะมีกิจกรรมฟ้อนรำ หมู่บ้านละ 10 คน ขออาษา
นางรำ ซึ่งเราจะเริ่มซ้อมท่ารำ วันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ ตั้งแต่ 14.00 น.เป็นต้นไป และกิจกรรม
การแข่งขันส้มตำลีลา และมีกิจกรรมกินข้าวด้วยกันจึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เพื่อคัดเลือก
ในระดับตำบล งานจะจัดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2568 เป็นโครงการจัดขึ้นครั้งแรก อยากให้
ช่วยบกันพลักดันโครงการนี้ ขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา ขอขอบคุณทางท่าน ผอ.กองสวัสดิการสังคมที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการวันสตรีสากลที่จะจัด
ขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2568 นี้ครับ  เชิญท่านนายกชี้แจงตอบคำถามเพ่ิมเติมครับ 

นายก อบต. เรื่องโครงการน้ำดื่มสะอาดเป็นนโยบายของรัฐ จงจะมีที่เป็นสถานีทำเป็นโรงน้ำดื่มประปาก็
ส่งไปหลายหมู่บ้าน ถ้าได้ก็ดี อันนี้คือของหลวง เราได้ส่งไปก่อนในส่วนเฉพาะหมู่บ้านที่มีระบบ
น้ำประปา นโยบายอยากให้พ่ีน้องได้ใช้น้ำสะอาดอยากให้ทีมงานรับก่อน ต้องดูอีกทีว่าจะมาใน
รูปแบบใด 

 เรื่องการเก็บค่าถังขยะ ก็นานพอสมควรแล้วที่เรามีรถคันใหม่คันเก่าก็พังไปแล้ว แต่เรายัง 
ไม่สร้างรายได้ให้กับ อบต.ก็จะให้เจ้าหน้าที่ไปเช็คจำนวนถังขยะที่พร้อมใช้งานว่ายังเหลือกี่ถัง 

ประธานสภา  ขอบคุณท่านนายกท่ีได้ชี้แจงตอบคำถามในเรื่องต่างๆ มีท่านไหนจะติดตามเพ่ิมเติมไหมครับ 
นายคาน  เคนพุทธา ส.อบต.หมู่ 6 มี 1 เรื่องครับ คสล.เริ่มจากหน้าบ้าน นายพุททรา สิงห์ชัย ถึง น้ำประปาโคกหนองม่วง 

ระยะทาง 400 เมตร  กับ คสล.ทางหลวงชนบท หน้าบ้านนางอุไรวรรณ ทาศรีภู 300 เมตร 
นายทวี  แสนอุบล ส.อบต.หมู่ 10 โครงการ คสล.สวนยางนายวันชัย ยันตะพัน ถึงหน้าบ้านนายสันทนา ถึงหน้าบ้านนาย

ไพรสัน  ไกรษร    250 เมตร 
 เส้นที่ 2 ทางเชื่อมวัดไปถึงหน้าบ้านนายสมพาน  แสนอุบล เสนอเข้าโครงการตามแผนต่างๆ 
 และโครงการธนาคารขยะ ผมอาจมีสับสนบ้าง บางหมู่บ้านถังขยะอาจจะยังไม่ครบอยากให้ไป

ตรวจสอบรายละเอียดมากกว่านี้ครับ 
ประธานสภา เรียนเชิญท่านรองนายก นายศิลณุลักษณ์  ปิ่นใจ ได้ชีแจงและตอบคำถามครับ 
นายศิลณุลักษณ์  ปิ่นใจ รองนายก อบต. ของหมู่ที่ 10 ที่ตรงนี้เราเอาเข้าในแผนหรือยังครับ จากเส้นแยกนานายวันชัย  

ยันตะพันธ์ ถึง นานายไพรสัน  ไกรษร  ถนนเส้นวัดป่ามหาวันเป็นถนนเชื่อมกันความยาว
ประมาณ 2 กิโลเมตร ถ้าเป็นไปได้ให้ทำแผนเสนอเข้าในข้อบัญญัติไว้ เราต้องดูสถานะการเงิน
การคลังอีกทีหนึ่งจะได้เสนอท่านนายกครับ ถ้าไม่ได้ปีนี้ ก็อยากให้ท่านเสนอเข้าข้อบัญญัติเลย   

 ของหมู่ที่ 6 ในโครงการอยู่ในแผน เป็นเรื่องเสนอใหม่ก็เช่นเดียวกันกับของหมู่ที่ 10 ต้องดู
สถานะการเงินการคลัง ค่อยมาพิจารณากันอีกทีหนึ่งถ้าไม่พอก็รอใช้งบปี 69 

นายสุทธิ  ดาสิน ส.อบต.หมู่ 17 มีเรื่องเสนอใหม่ เกี่ยวกับถนนเกษตร จากบ้านนาสมบูรณ์ เริ่มจากนานายกรุณ พุทธา 
ตอนนี้กำลังจะมีสำนักสงฆ์เพ่ิมอีก 1 ที่ แต่การสัญจรเข้าไปนั้นค่อนข้างลำบากจึงอยากขอความ
อนุเคราะห์กับทางสภา ยังขาดดินที่จะไปถมทาง ฝากทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพครับ 

นายมีชัย  โยชน์เยื้อน ส.อบต.หมู่ 3 อยากได้รถแบคโฮไปขุดรากกอไผ่ซักครึ่งวันได้ไหมครับ ตรงนานายสุรศักดิ์ 
ชุมทอก ขุดรื้อกอไผ่ เพื่อใช้เป็นทางสัญจรไปมาให้สะดวกข้ึน 
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นายทวี  แสนอุบล ส.อบต.หมู่ 10 เรื่องโครงการ ที่ทางบริษัทรับเหมารางระบายน้ำหมู่ที่ 10 ที่ดูแล้วรางระบายน้ำไม่

สวยงาม บางรางก็ผุพังต่างๆเวลาเราไม่ไปดูด้วยก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ทำการแก้ไขไม่เสมอกัน 
นายวิจิตร  ทาปลัด ส.อบต.หมู่ 1 อยากเสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำประปาในช่วงเวลานอกราชการ เวลาระบบ

น้ำประปาเสียในวันหยุดราชการ ก็เกรงใจเจ้าหน้าที่ที่จะโทรตามเขามาซ่อม  อยากเสนอหน่วย
เฉพาะกิจมาดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปาในเวลาหยุดราชการ อยากให้แต่งตั้งจัดตั้งขึ้นครับ 

 กับเรื่องรายการผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางทีมงานสภาของเรา  ตอนนี้ยอดเงินที่เก็บกับ
คนที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรม ยอดเงินคงเหลือ 9,500 บาทครับ ขอบคุณครับ 

นายประวิณ  หล้าคำภา ส.อบต.หมู่ 2 ติดตามเรื่องไฟฟ้าที่ขอไป เราอยู่ในสภาอีกประมาณ 8 เดือน กลัวไฟฟ้าจะไม่ได้ ขอ
ความอนุเคราะห์เน้นย้ำท่านอีกครั้งนะครับ 

นายโชคชัย  พงษ์ประสาร ส.อบต.หมู่ 12  มีเรื่องจะปรึกษาครับ สืบเนื่องมาจากมีชาวบ้านมาแจ้งว่า มีจอกแหนตรงลำ
ห้วยปากก้าง รู้สึกว่าจอกแหนจะเต็มลำห้วย ตรงนั้นจะมีฝายอีก กลัวเวลามีน้ำไหลมาฝายจะพัง
ชำรุด อยากปรึกษาหารือว่าจะให้เขาลงปลาก่อน แล้วหาวิธกีำจัดจอกแหนที่เต็มลำห้วย 

ประธานสภา ครับขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงตอบคำถามเพ่ิมเติมครับ 
นายก อบต. ของหมู่ที่ 10 ผมจะลงพื้นที่ไปดูให้ครับ และมีหลายบหมู่บ้านที่โครงการกำลังจะลง  เรื่องไฟฟ้า

ของหมู่ที่ 2 ถ้าระยะเวลาเกินเขาก็จะปรับลดลง วันนี้จะลงพื้นที่ไปดูในส่วนของหลายหมู่บ้าน 
กับเรื่องหน่วยเฉพาะกิจที่จะเอามาซ่อมแซมงานประปาในช่วงนอกเวลาราชการ ผมก็ต้องหาผู้ที่
มีความรับผิดชอบมาปฏิบัติงานในส่วนนี้ มีหลายโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติกำลังจะลง มีอะไรก็
แจ้งมาได้เลยนะครับ เรื่องฝายก็มีหลายที่ที่ขาดและชำรุด เรื่องขอดินไปทำถนนของหมู่ที่ 17 
จะพิจารณาครับ   ของหมู่ที่ 12 เรื่องจอกแหนที่เต็มฝายจะหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ครับ ส่วนสถานี
สูบน้ำบ้านธาตุเรากำลังดำเนินการอยู่  ส่วนของหมู่ที่ 10 จะลงพื้นที่ไปดูให้นะครับ ของหมู่ที่ 3 
ที่ต้องการรถแบคโฮไปขุดกอไผ่จะดูให้นะครับ  เรื่องท่ีเสนอใหม่ท่านไปดูในแผนเตรียมใช้
งบประมาณรอบหน้าต้องไปดูอีกในรอบใหม่ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเสมอมา 

ประธานสภา ขอขอบคุณท่านนายกท่ีได้ชี้แจงตอบคำถามต่างๆครับ มีท่านไหนจะเนอติดตามอีกไหมครับ 
นายบัวคำ  แสงเชื้อพ่อ ส.อบต.หมู่ 15 ชาวบ้านอยากได้ไฟส่องทาง 3 จุด เส้นไปวัด และยากได้งบซ่อมแซมถนน

คอนกรีตครับ และต้องการรถแบคโฮ ไปตรงนานายบุญอยู่ 
ประธานสภา จะหารือเรื่องไปอบรม สัมมนางบปี 68 เป็นการอบรมหาความรู้ให้กับทางตัวเราเอง ช่วงนี้จะมี

โครงการจัดอบรมสัมมนาต่างๆท่านไหนมีข้อคิดเห็นหรือจะเนอไหมครับ 
นายโชคชัย  พงษ์ประสาร .อบต.หมู่ 12 ในการไปสัมมนาเสนอว่าไปใกล้เท่าไหร่ยิ่งดีครับ เราจะได้ไม่เสียเวลากาบการ

เดินทางมากเกินไป ส่วนสถานที่อยากมอบให้ท่านรองปลัดจัดการเลยครับ 
นายวิจิตร  ทาปลัด ส.อบต.หมู่ 1 ผมขอเสนอไปสัมมนาแถวๆโคราชครับ   
รองปลัด อบต. ขออนุญาตตอบคำถามนะคะ ในเรื่องการซ่อมระบบประปาเป็นจุด ๆ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่

รับผิดชอบซ่อมน้ำประปาเหลือยุ 1 คน อาจจะมีความล่าช้า จะพยายามให้งานบริการลื่นไหล
จะประสาน ทำคำสั่งทีมงานอ่ืนๆช่วยเหลืองานประปาไปก่อนช่วงนี้ ท่านนายกกำลังจะหาคน
มาทำในส่วนนี้เพิ่มค่ะ 

 และเรื่องการสัมมนา ทางทีมผู้บริหารที่อยากจะไปอบรมสัมมนาหัวข้อต่างๆ ให้ท่านเสนอเข้า
มาได้เลยนะคะ ว่าอยากไปที่ใด ที่ไปจะมีแค่ทีมสภา และเจ้าหน้าที่ อบต.ที่จะไปประสานงาน
ดูแลท่าน 3 – 4 คน แล้วแต่ท่านจะสะดวกไปที่ไหน ทางหมู่ที่ 12 เสนอก็มีเหตุผลถ้าไปไกลก็
อาจจะเสียเวลาในการเดินทาง ทางทีมเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะดูแลท่านเหมือนเดิม ขออนุญาต
นำเรียนกับทางสภาเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายก อบต. ก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่ติดต่อเข้ามาในเรื่องสัมมนาต่างๆ คิดว่าน่าจะไปอบนมช่วงเดือนมีนาคม
นี้ครับ ในส่วนเรื่องอบรมจะขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเขาจัด 
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ประธานสภา เรื่องการไปอบรมสัมมนา ขอมอบให้ทางรองปลัดได้จัดการเอาตามความเหมาะสมเลยครับ 
 มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือติดตามครับ  (ไม่มี) 

 ขอขอบคุณท่านนายกและท่านรองปลัดที่ได้ชี้แจงตอบคำถามเพ่ิมเติม สภามีท่านไหนจะเสนอ
หรือสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ เมื่อไม่มีท่านไหนจะเสนอชี้แจงเพ่ิมเติมครับก็ขอขอบคุณ ทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา ขอบคุณเพ่ือนๆพ่ีๆสภาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับสภาทรง
เกียรติของเราทุกคน เจอกันในการประชุมวาระต่อไป ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม   ขอปิดประชุมครับ เวลา 12.00 
 

(ลงชื่อ)       สมัย  อุดม    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                      (นายสมัย  อุดม) 
                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ 

 
(ลงชื่อ)    วิภาดา ขันธุลา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           (นางสาววิภาดา ขันธลุา) 
                                                    สมาชิก อบต. ม. 13 
 
 
 

  (ลงชื่อ)        วิลัย เชื้อแก้ว   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                       (นางวิลัย เชือ้แก้ว) 
                               สมาชิก อบต. ม. 14 

 

  
 (ลงชื่อ)    ประวิน หล้าคำพา      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                  (นายประวิน หลา้คำพา)  
                            สมาชิก อบต. ม. 2 
 
 

  
 (ลงชื่อ)     เจริญ ผาอินดี   ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                   (นายเจริญ ผาอินดี) 
        ประธานสภา อบต. 


